

NEWS CLIPPING REPORT

Publication	สยามรัฐ
Date	เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556
Page	First Section / ท่องเที่ยว - บริการ
PR Value (THB)	35,865
Headline	โอเชียน มารีน่าฯ เผยแผนตลาดปี 57

โอเชียน มารีน่าฯ เผยแผนตลาดปี 57

นางสุพัตรา อังควินิจวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวถึงแผนการดำเนินงานในปี 2557 ของ โอเชียน มารีน่า ยอร์ช พัทยา ซึ่งเป็นท่าจอดเรือยachtมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย ที่ให้บริการอย่างครบวงจร และมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เป็นฮับการท่องเที่ยวทางเรือที่เป็นจุดหมายของนักเดินเรือทั่วโลก จะเพิ่มกิจกรรม และอีเวนต์ทางการตลาดต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า ทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีอยู่ และลูกค้ากลุ่มใหม่ เช่น งานโรดโชว์ รวมถึงการร่วมมือกับผู้สนับสนุนหลัก โดยตั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมอีเวนต์ดังกล่าวอยู่ที่ 10 ล้านบาท

“เชิญกลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรือยachtให้เข้ามาเที่ยวชมภายในโอเชียน มารีน่า ยอร์ชคลับ พัทยา เพื่อนำเสนอจุดเด่นของท่าจอดเรือยachtที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับมาตรฐานสากล มีระบบความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม ด้วยกล้องวงจรปิด ชิเคียวริตี การ์ด หรือพนักงานดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าเรือตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมศูนย์ซ่อมบำรุง ดูแล จ่าหน้ายเรือยachtแบบครบวงจร” นางสุพัตรา กล่าว

พร้อมกันนี้ ยังมีแผนขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเจาะกลุ่มลูกค้าคนไทย ในกลุ่มนักธุรกิจที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ โดยจะดึงให้นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเข้ามาสัมผัสกับการท่องเที่ยวประเภทเรือยacht นำเสนอด้วยแนวคิดของเล่นชิ้นใหม่ ซึ่งในปัจจุบันนี้โอเชียน มารีน่า ยอร์ชคลับ พัทยา มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 400 คน โดยผู้ที่เป็นสมาชิกสามารถใช้ส่วนลดในการจอดเรือได้สูงสุด 40-50%

อย่างไรก็ตาม นางสุพัตรายังกล่าวถึงธุรกิจให้เช่าเรือของบริษัทว่า ยังไม่มีแผนการลงทุนเพิ่มเติม โดยปัจจุบันมีให้บริการเช่าเรือจำนวน 5 ลำ ขึ้นต่ำต้องเช่าประมาณ 2 ชั่วโมง คิดค่าเช่าครึ่งวัน และรายวัน ซึ่งมีราคาเช่าอยู่ที่ 30,000-50,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวรัสเซีย และชาวจีน มาใช้บริการเช่าเรือ เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 200-300 คน และนักท่องเที่ยวชาวไทยจะเป็นกรุ๊ปทัวร์ เป็นต้น

NEWS CLIPPING REPORT